

TRINH VƯƠNG QUẢNG PHÚ



“...Chúng ta đặc biệt chú tâm đến những người nghèo nàn hơn trong xã hội để đem Tin Mừng cứu độ đến cho họ.... Chúng ta không ngại ở những nơi hẻo lánh buồn tẻ, hoặc làm những việc hèn mọn âm thầm như Mẹ Maria tại Nazareth.” (HC số 44)



Cộng đoàn Trinh Vương Quảng Phú là một trong những cộng đoàn non trẻ của Hội Dòng (thành lập ngày 9/7/2015), hiện diện bên cạnh nhà thờ Quảng Phú – hạt ĐăkMil, Giáo phận Ban Mê Thuột, cách Tòa Giám Mục khoảng 80km về hướng Tây Bắc. Cộng đoàn được xây dựng trên mảnh đất cao nguyên đá cháy - đá tổ ong lồi lõm chồm, khí hậu mát mẻ nhưng không ôn hòa, có những tháng hè nắng nóng, gió lốc giật mạnh. (xã Quảng Phú là đất rừng được khai hoang - vùng kinh tế mới hình thành 1986) thuộc Huyện Krông Nô - tỉnh Đắk Nông.

Từ những ngày đầu tháng 8/2014 chị Maria Cao Thị Vị và chị Têrêxa Maria Nguyễn Thị Hương đã đặt những bước chân đầu tiên đến Giáo họ Quảng Phú này do lời mời của cha Antôn Nguyễn Phi Hùng – chánh xứ Quảng Đà và sự chấp thuận của chị Tổng Phụ Trách Angela Maria Phạm Thị

Hưng. Thời gian này hai chị, cứ mỗi cuối tuần (từ trưa thứ 6) đi xe đò từ cộng đoàn Thánh Gia – Cựjut vào Quảng Phú mất gần 3 tiếng với quãng đường dài khoảng 60km, và trọ ở nhà ông trùm Phêrô Ngô Văn Bằng (ông trùm dành riêng một căn nhà khang trang bên cạnh nhà nguyện cũ của giáo họ cho các soeurs) để thi hành sứ vụ.



Tục ngữ có câu “vạn sự khởi đầu nan”. Những khó khăn của quý chị tiên phong không hề nhỏ chút nào: từ việc ở trọ nguồn nước phèn, khó về mặt chính quyền (đến ngày 17/12/2014 mới được công khai hoạt động), địa bàn rộng lớn (đường kính khoảng 50km), đa văn hóa (dân từ các tỉnh miền Bắc, Trung đến lập nghiệp), đa sắc tộc, đa tôn giáo đến phương tiện đi lại khó khăn và thiếu thốn, nhưng “gian nan không hề nản”. chỉ với 2 ngày cuối tuần và chưa tròn 1 năm, chị Vị và chị Hường đã giúp thiếu nhi, đào tạo các em dự trường cấp tốc (6em), 2 lớp giáo lý căn bản XTRL&TS (68em) hợp thức hóa 20 đôi hôn nhân, hoàn thành khóa giáo lý dự tòng (39 học viên), tập hát 4 ca đoàn, đào tạo ca trưởng (6 anh chị), dạy đàn, thăm viếng, trao Mình Thánh Chúa, đặc biệt giúp những cụ ông cụ bà (xưng tội, rước lễ) trở lại với Chúa rồi kéo theo cả gia đình họ. Sáng Chúa Nhật, 2 chị cùng với cha đi vào làng đồng bào H’Mông, M’Nông dâng lễ.



Làng H'Mông



Thôn 2, đồng bào M'Nông

Sau thời gian thử nghiệm, ngày 1/7/2015 chị Tổng Phụ Trách Angela làm đơn xin Thiết lập Cộng đoàn Trinh Vương Quảng Phú và được Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chấp nhận bằng văn thư số 28/15 làm tại TGM Ban Mê Thuột ngày 9/7/2015



Cha Antôn Trương Trọng Tài ghé thăm chị em và nhóm trẻ ở nhà bác Bằng

Năm sứ vụ đầu tiên của cộng đoàn Trinh Vương Quảng Phú gồm 3 chị: chị Maria Savio Cao Thị Vị¹⁰, chị Rosa Đặng Thị Trinh²¹, chị Maria Trần Thị Quỳnh²³. Ngày 3/7/2015 khi đến nhiệm sở (văn trọ nhà ông Bằng), chị em bắt

tay ngay vào việc dọn dẹp sau trận bão hồi tháng 5/2015, sửa sang nhà cửa vài chỗ cần để có thể nhận nuôi vài đứa trẻ là nhíp cầu gặp gỡ mọi người theo linh đạo của Dòng và cũng để chị em tự nuôi sống nhau. Từ nhà chị em ở trọ đến nhà thờ hơn 1km, Công việc mục vụ tuy nhiều vất vả nhưng cũng nhiều niềm vui, chị em hăng say nỗ lực làm cho các hội đoàn mỗi ngày sinh động hơn, “giáo dân rất quý mến các soeurs”, ... Nhờ ơn Cha Thánh Giuse Quản Gia lo liệu, các bề trên đã mua được miếng đất 3000m² (từ 3 chủ đất) gần nhà thờ, mọi thủ tục giấy tờ đất tạm xong, chị em chọn ngày 1/10/2016 âm thầm làm nghi thức đặt viên đá, phó dâng công việc xây dựng cơ sở cộng đoàn cho vị Thánh truyền giáo Têrêxa HĐG. Do đường đi khó khăn, bồi nền đất đòi đá cho bằng phẳng, việc khoan giếng không thuận lợi, nên công việc xây dựng gặp nhiều trắc trở, dẫu vậy nhưng nhờ ơn Chúa giúp và sự nhiệt thành của các chú thợ thì ngày 25/3/2017 ngôi nhà khang trang đã được làm phép bởi 2 cha phụ tá (cha Phanxico Xavie Nguyễn Thanh Phong và cha Giuse Trần Xuân Thọ) với sự hiện diện của chị Tổng Phụ Trách Angela và đông đảo chị em từ khắp nơi đến. Từ hôm nay chị em được ở trong ngôi nhà của mình, gần nhà thờ rất thuận lợi cho công việc mục vụ. chị Tổng Phụ Trách chọn bốn mạng của cộng đoàn là lễ Mẹ Fatima 13/10 đánh dấu 100 năm kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Cùng năm 2017 nhóm trẻ Tư thực Trinh Vương nhận được giấy phép thành lập, niên học mới, phòng học mới rộng rãi rộn ràng đón các bé mới. Bên cạnh đó lãnh vực giáo dục của cộng đoàn còn mở ra loại hình mới: nhận nuôi các em lưu trú cấp Phổ thông Cơ sở là người H'Mông, nhà lưu trú Trinh Vương Quảng Phú miễn phí hoàn toàn.



Mảnh đất (3000m²) xd cộng đoàn



Làm phép nhà cộng đoàn

Sau gần 4 năm cộng tác với các cha phụ tá xứ Quảng Đà: Giuse Nguyễn Đình Ngọc, cha Giuse Trần Xuân Thọ, cha Phaxico Xavie Nguyễn Thanh Phong... chị em giúp các hội đoàn dần hình thành và sinh hoạt nhịp nhàng: hội các Bà mẹ, 4 Ca đoàn giáo họ, Thiếu nhi Thánh Thể, hội Gia trưởng, hội Lòng Thương Xót...; và cùng Ban Thường Vụ Giáo họ chuẩn bị cho lễ Thành Lập Giáo xứ Quảng Phú ngày 19/1/2019.



Cánh đồng truyền giáo thì bao la, công việc thì bao vây, nên mỗi năm Bề Trên lại tăng cường thêm nhân sự cho cộng đoàn, ngôi nhà khang trang kia nay trở nên chật chội, căn phòng dành riêng để chị em cầu nguyện vốn đã có 2 chức năng nay thành phòng đa năng: phát thuốc, dạy vi tính, dạy đàn, tiếp khách.

Lòng khao khát có Chúa Giêsu Thánh Thể hiện hiện giữa cộng đoàn đã được đáp trả. Với sự chấp thuận của chị Tổng phụ trách Têrêxa Maria Phan Thị Bang (ngày 8/8/2019) và sau thời gian ngắn chuẩn bị, ngày 15/8/2019 cộng đoàn khởi công xây dựng thêm gian nhà 2 phòng: 1 phòng làm nhà nguyện, 1 phòng tiếp đón chị em. Chỉ trong 2 tháng thi công, nhà 2 gian đã hoàn thành nối liền với ngôi nhà có trước cách thẩm mỹ. Ngày lễ bổn mạng cộng đoàn 13/10/2019 chị Tổng phụ trách và một số chị em không quản ngại vượt đường xa đến vùng đất hẻo lánh để dâng Thánh Lễ đầu tiên trong cộng đoàn nghênh đón Chúa Giêsu Thánh Thể. Từ đây Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm của cộng đoàn, ở cùng mái nhà, ở gần và rất gần với chị em. Dâng Thánh lễ và làm phép nhà hôm nay do cha Chánh Xứ Phanxicô Xavie Nguyễn Thanh Phong.OP và cha phụ tá Phêrô Vũ Văn Hiếu.OP cùng đồng tế.



Sự cộng tác nhiệt thành mềm mại bé nhỏ của chị Nhóm Trưởng tiên khởi Maria Cao Thị Vị và quý chị em thời kỳ đầu với các Bè Trên đã đưa công trình xây dựng cơ sở vật chất cũng như đặt nền cho những hoạt động tông đồ tại cộng đoàn Trinh Vương Quảng Phú đến chỗ ổn định.



Từ năm sứ vụ 2019 đến nay, cộng đoàn có 5 chị em đảm nhận việc điều hành nhóm trẻ Tư Thục Trinh Vương khoảng 25 – 30 em từ 2-3 tuổi; nhà lưu trú: từ 5 em và mỗi năm tăng dần nay có gần 20 em thuộc 3 cấp từ Tiểu Học đến Phổ Thông Trung Học, đa sắc tộc đa tôn giáo; dạy giáo lý 3 lớp các Bí tích; giáo lý Dự tòng và Hôn nhân, tập hát ca đoàn, phòng thánh, cắm hoa, thăm viếng, trao Minh Thánh

Chúa, chăm sóc 2 thôn dân tộc H'Mông và Êđê.

Nếu có ai hỏi ngày nào là ngày nhộn nhịp nhất trong tuần đối với chị Thừa Sai Trinh Vương Quảng Phú, thì xin thưa: NGÀY CHÚA NHẬT, sáng điểm tâm nhanh



gọn, hai chị vượt đường đèo núi lên làng H'Mông không kể trời trong xanh hay mưa phùn giá rét (khoảng 20km) tập hát chuẩn bị dâng Thánh Lễ lúc 10g; sau lễ chị em dạy giáo lý cho người lớn, ở đây có khoảng 70 hộ Công giáo đa phần là người trẻ. Buổi chiều đi thăm viếng rồi trở về cộng đoàn. Ba chị ở Quảng Phú đi lễ thiếu nhi lúc 7g30, sau lễ dạy giáo lý, sau giờ giáo lý (10g) hai chị đi vào làng đồng bào Êđê, nơi có khoảng 27 hộ Công giáo gồm nhiều người già, cách nhà thờ Quảng Phú khoảng 2km, dạy họ đọc và đọc chung với họ 50 kinh Mân Côi rồi trở về cộng đoàn khoảng 12g30 trưa. Một chị dạy lớp Kinh Thánh (dạy ca 2 vì thiếu giáo lý viên) và lo cho các em lưu trú. Sau giờ việc thiêng liêng chiều thì chuẩn bị đi chầu Thánh Thể ngoài Nhà thờ.



Biến cố đại dịch Covid từ đầu năm 2020 đến nay, trải qua nhiều lần giãn cách xã hội làm gián đoạn mọi sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn. Nhưng hoàn cảnh không thể làm khó bước chân thừa sai, chị em thi hành sứ mệnh thừa sai dưới hình thức: dành giờ cầu nguyện nhiều hơn, học năng khiếu, thăm viếng, làm vườn...; Lần giãn cách xã hội thứ 4, (từ tháng

5/2021) nghiêm trọng hơn và kéo dài, với sáng kiến của cha xứ Phêrô Vũ Văn Hiếu, chị em cộng tác với cha nấu chè, nấu cháo, mua mặng của đồng bào giá cao rồi làm mặng kho thịt đem đi chia sẻ cho anh em đồng bào trong địa bàn giáo xứ, không phân biệt tôn giáo.

Công việc của Cộng đoàn Chứng Nhân trong thời gian đại dịch chỉ có thể làm là giữ vững niềm hy vọng, tin tưởng chờ đợi sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần sẽ mách bảo và hướng dẫn *“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc 4,18).*

